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รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ทำการเกษตร 

 
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 นายชะห์รูล ยาซีน ลิมโป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เดินทางไปยัง
หมู่บ้านมัรโฆเรโจ ตำบลเตฆีเนแนง อำเภอเปอซาวารัน จังหวัดลัมปุง เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
และได้ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการรวบรวมคนรุ่นใหม่ที่สนใจ   
ทำการเกษตรในจังหวัดลัมปุง เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรในรูปแบบ Integrated Farming โดยมีการเพาะปลูกพืช 
และเลี้ยงสัตว์หลายชนิดบนพื้นที่ประมาณ 20 เฮกตาร์ ได้แก่ พริก ข้าวโพด ถั่วเขียว แพะ แกะ และไก่        
โดยแบ่งพ้ืนที่การปลูกพืชสวน จำนวน 3 เฮกตาร์ 

 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ให้แรงบันดาลใจแก่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้มี กำลังใจ    
ในการดำเนินการเกษตร สามารถผลิตอาหารให้แก่ผู้บริโภคในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของรัฐบาล  
ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นเกษตรกรในยุคปัจจุบัน   
เพ่ือสามารถทดแทนเกษตรกรคนรุ่นเก่า 

แหล่งที่มา :  pertanian.go.i ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2565 
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ศูนย์ปฏิรูปเศรษฐกิจอินโดนีเซีย (CORE Indonesia) จัดงานเสวนาร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 

 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ศูนย์ปฏิรูปเศรษฐกิจอินโดนีเซีย (CORE Indonesia) จัดงานเสวนาและ

หารือร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันการปรับใช้นโยบายสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอินโดนีเซีย” 
โดยในงานมีการเสวนาด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงทางด้านอาหารหลัก 
และนโยบายการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน อินโดนีเซียเริ่มมีความเคลื่อนไหว
ในการส่งออกอย่างรวดเร็ว CORE พร้อมที่จะชักชวนทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ     
จนถึงปลายน้ำ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตส่วนต่างๆ เป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิต และเพ่ิม
รายได้แก่เกษตรกร ตลอดจนเป็นการเพ่ิมแหล่งการจ้างงานที่ดดี้วย 

 นายบุสตานุล อารีฟีน นายกสมาคมธุรกิจการเกษตรแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Perhepi) กล่าวว่า 
ขณะนี้สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนคือพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มาก
ที่สุด หากผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อาหารหลักในประเทศมีเสถียรภาพและมีความเป็นอิสระ 
ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้ และลดการพ่ึงพาการนำเข้าจากต่างประเทศ 

 นายชะห์รูล ยาซีน ลิมโป รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรกล่าวว่า ขอเชิญชวนนักเศรษฐศาสตร์และทุกภาคส่วน
ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านระบบเครือข่าย (Networking) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตร รวมถึง
รัฐบาลส่วนท้องถิ่น โรงงานอุสาตหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย 

แหล่งที่มา :  pertanian.go.i ฉบับวันที่ 7 กันยายน 2565 
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กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงนำเสนอ 5 โครงการ Blue Economy ในเขตตะวันออกของอินโดนีเซีย 

 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 กรมการรักษาทรัพยากรทางทะเลและประมง  (PSDKP) กระทรวงกิจการ

ทางทะเลและประมง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง
ในจังหวัดปาปัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รับทราบถึงนโยบายของรัฐบาล    
เพื่อการทำงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ในการทำงานและสามารถ
บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ รวมถึงมีการนำเสนอและชี้แจงนโยบายและ 5 โครงการ blue economy ของ
รัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการขยายพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลเป้าหมายร้อยละ 30 2) โครงการทำประมง   
ที่วัดได้ 3) โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) โครงการบริการจัดการใต้ท้องทะเลเพื่อคุ้มครอง
ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลและชายฝั่งทะเล และ 5) โครงการเดือนแห่งความรักทะเล (BCL) โดยกลยุทธ์สำคัญ      
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทะเลของรัฐบาลคือการทำประมงที่วัดได้ ในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำทั้งหมด 6 เขต ทำให้
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ต้องร่วมมือกับหน่วยงานด้านการป้องกัน ได้แก่ ตำรวจน้ำ และทหารเรือ 
เพ่ือร่วมมือกันป้องกันการลักลอบจับสัตว์น้ำและผู้ไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล 

แหล่งที่มา :  kkp.go.id ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2565 
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ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูสวนยาง 

 

ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันในอินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้น ทำให้รัฐบาลเห็นโอกาสในการพัฒนายางพารา 
ซึ่งมองว่าในอุตสาหกรรมยางพาราแบ่งความต้องการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) วัตถุดิบยาง และ 2) ยางสังเคราะห์และ  
ยางธรรมชาติ เมื่อราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาง เนื่องจากยางสังเคราะห์ทำมาจาก
น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ และเมื่อราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมจะหันมาใช้
ยางธรรมชาติในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการยางธรรมชาติ และราคายางธรรมชาติในระดับ
เกษตรกรเพ่ิมข้ึนไปด้วย 

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวคิดในการเร่งสนับสนุนฟ้ืนฟูสวนยางของเกษตรกรรายย่อยในทันที เพ่ือให้เกษตรกร
ชาวสวนยางได้รับประโยชน์จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบโลก และความต้องการยางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ ปี 2562 - 2564 พบว่า ในอินโดนีเซียมีเกษตรกรชาวสวนยางมากกว่า 2 ล้านคน และ มีพื้นที่ปลูกยางพารา
ประมาณ 3.6 ล้านเฮกตาร์ 

แหล่งที่มา :  Antara News ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2565 
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กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงช่วยเหลือชาวประมงท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น 

 
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงพยายามช่วยเหลือชาวประมงที่กำลังประสบปัญหาราคาน้ำมัน

พุ่งสูงขึ้น โดยการสนับสนุนน้ำมันอุดหนุนผ่านบริษัท PT. Pertamina และบริษัทก๊าซในแต่ละพื้นที่ ซึ ่งมี
เป้าหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ชาวประมงเป็นหลัก โดยชาวประมงจะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรอง
ที่สำนักงานท่าเรือประมงอำเภอหรือจังหวัด ก่อนนำไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน รัฐบาลพยายามที่จะ
ส่งเสริมให้ชาวประมงออกมาทำการประมง แม้ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นก็ตาม เพื่อสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์     
ทางทะเลออกสู่ท้องตลาดในพ้ืนที่ แตก่็มีการรณรงค์ให้ใช้น้ำมันอย่างประหยัดและคุม้ค่ามากท่ีสุด 

นายมูฮัมหมัด ซัยนีย์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้นไม่ได้มาจากความต้องการใช้
ภายในของอินโดนีเซียเท่านั้น แต่เป็นความต้องการน้ำมันทั่วโลกสูงขึ้น ทำให้ราคากลางในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นด้วย 
นอกจากนี้ กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงยังช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขออนุญาต      
ทำการประมง เพื่อลดปัญหาและความทับซ้อนในการขอใบอนุญาตทำการประมง และได้เชิญชวนชาวประมง  
ที่มีขนาดเรือเล็กมาดำเนินการขอใบอนุญาตอีกด้วย เพราะในอนาคตจะไม่ได้มีการวัดที่ขนาดเรือแต่จะวัดที่ปริมาณ    
สัตว์น้ำที่จับได้เพียงอย่างเดียว 

แหล่งที่มา :  kkp.go.id ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2565 
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บราซิลถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการโรคปากและเทา้เปือ่ย (FMD) ใหแ้ก่อินโดนีเซีย 

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 กรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ กระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย ให้การ
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ณ กระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย       
ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การควบคุมและจัดการกับ    
โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโค ผ่านการเสวนาในหัวข้อ Best Experience ในการควบคุมและป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรค FMD โดยในการเสวนาดังกล่าว ฝ่ายบราซิลได้ให้ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การบริการ
ตรวจสอบโรค โปรแกรมเฝ้าระวัง การผลิตวัคซีน และการดำเนินการฉีดวัคซีนในประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร
บราซิลได้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตร อินโดนีเซียเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนโรค FMD ในบราซิล 
เพ่ือให้เจ้าหน้าทีส่ามารถรับทราบเกี่ยวกับระบบสุขภาพสัตว์ได้โดยตรง 

แหล่งที่มา :  kkp.go.id ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2565 
  

http://www.opsmoac.go.th/jakarta
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สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตร พัฒนากล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ (Vanda) 

 
ศูนย์วิจัยพืชไม้ดอก สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (Balitbangtan) พัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ 

Rosati Agrihorti Vanda ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อม และพ้ืนที่ราบสูง ไม่จำเป็นต้อง
มีสื่อสำหรับการปลูก กล้วยไม้แวนด้าเป็นไม้ดอกที่มีรูปแบบการเจริญเติบโต โดยที่ลำต้นหลักจะเติบโตตาม
น้ำหนักของใบ จึงจำเป็นต้องมีเสาหลักค้ำยันลำต้นและดอก กล้วยไม้แวนด้าไม่มีหัว (pseudobulbs) 
ความสามารถในการเก็บน้ำจึงมีจำกัด แต่จำเป็นต้องได้รับน้ำที่เพียงพอและสม่ำเสมอ จึงควรรดน้ำทุกวัน       
ในตอนเช้าหรือตอนบ่ายก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณหนึ่งชั่วโมง ฉีดพ่นน้ำโดยใช้เครื่องพ่นลงบนใบและราก
อย่างสม่ำเสมอ 

ทั้งนี้ การควบคุมศัตรูพืชและโรคพืชของกล้วยไม ้Rosati Agrihorti Vanda ทำได้โดยการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
ตามความจำเป็น ศัตรูพืชที่มักพบว่าคือเพลี้ยไฟ ซึ่งมักจะโจมตีดอกไม้ อาจทำให้ดอกไม้ไม่บานเต็มที่และ     
ร่วงหล่นได้อีกด้วย 

แหล่งที่มา :  Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2565 
  

http://www.opsmoac.go.th/jakarta
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สินค้าพืชสวนนำเข้าจากต่างประเทศถูกกักอยู่ท่ีท่าเรืออินโดนีเซียกว่า 1,400 ตัน 

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้รับการร้องเรียนเรื่องการบริหารงานที่ไม่
เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการนำเข้าพืชสวน ซึ่งนำไปสู่การกักกันสินค้าของผู้นำเข้าหลายราย รวมกว่า 
1,400 ตันในท่าเรืออินโดนีเซีย โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการฟ้องร้องว่าสินค้าพืชสวนนำเข้าจาก
ต่างประเทศนั้นมีหนังสืออนุญาตนำเข้า (SPI) ซึ่งออกโดยกระทรวงการค้า และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน 
แต่เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือบือลาวัน ท่าเรือตันยงเปรัก ท่าเรือตันยงเปรียก กลับถูกหน่วยงานกักกันสินค้าเกษตร 
(IAQA) สั่งห้ามนำสินค้าออกจากท่าเรือ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตนำเข้าพืชสวน (RIPH) ซึ่งล่าสุดตามกฎหมาย
การสร้างงาน OMNIBUS Law (Job Creation) กระทรวงการค้า ฉบับที่ 25 ปี 2022 กำหนดว่าไม่จำเป็นต้อง
มี RIPH ในขั้นตอนในการขอใบ SPI แล้ว แตใ่นขณะเดียวกันกฎกระทรวงเกษตร ฉบับที ่5 ปี 2022 กำหนดให้
มีใบรับรอง RIPH สำหรับประเด็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบแล้วพบว่า ทั้งสองกระทรวงมีการออก
ระเบียบที่ไม่สอดคล้องกัน จึงส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 
ผู้นำเข้าจะขาดทุนกว่า 3.2 พันล้านรูเปียห์ 

 อย่างไรก็ตาม นายเยกา เจ้าหน้าทีส่ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้อธิบดีกรมพืชสวน กระทรวงเกษตร 
เร่งหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และประสานไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
กระทรวงการค้า เพ่ือแก้ปัญหาการร้องเรียนนี้ และจะต้องเร่งให้สินค้าของผู้นำเข้าสามารถออกสู่ตลาดได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการประสานและแก้ไขปัญหาระเบียบ
การนำเข้าสินค้าพืชสวนระหว่างกระทรวงการค้าและกระทรวงเกษตร เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นเช่นในปัจจุบัน รวมถึงขอให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ทำงานด้วยความสามัคคีและร่วมกันดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย 

แหล่งที่มา :  economy.okezone.com ฉบับวันที่ 14 กันยายน 2565 

หมายเหตุ: ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาได้ตรวจสอบรายละเอียดของกฎกระทรวงการค้า ฉบับท่ี 25/2022 รวมทั้งได้ประสานไปยัง
กระทรวงการค้าแล้วพบว่า ยังคงต้องใช้ใบ RIPH ประกอบการขอนำเข้าพืชสวน เนื่องจากตามกฎกระทรวงการค้า ฉบับที่ 
20/2021 มาตรา 52 ข้อ C สรุปได้ว่า เอกสารอื่นๆ ที่เป็นการพิจารณาทางเทคนิคหรือการรับรองจากกระทรวงหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีความจำเป็นต่อการออกใบอนุญาตการนำเข้า หรือออกหนังสือช้ีแจงยังสามารถบังคับใช้ได้ตลอดไป ตราบใดที่ไม่ขัด
กับกฎกระทรวงฉบับน้ี 
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กระทรวงเกษตรสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวฟ่าง เพื่อรักษาความม่ันคงทางด้านอาหารหลัก 

 
 เม ื ่อว ันที ่  15 ก ันยายน 2565 นายชะห์ร ูล ยาซีน ล ิมโป ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงเกษตร            
เดินทางไปยังหมู่บ้านจารังเรโจ ตำบลกือซัมเบน อำเภอจอมบัง จังหวัดชวาตะวันออก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่และส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกข้าวฟ่างเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารหลักภายในประเทศของ
กระทรวงเกษตร ซึ่งพื้นที่ริเริ่มการพัฒนาและส่งเสริมปลูกข้าวฟ่างในจังหวัดชวาตะวันออก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูก
ข้าวฟ่างอันดับ 5 ของอินโดนีเซีย ได้แก่ อำเภอลาโมงัน โบโจเนโฆโร ตูบัน ปาจิตัน ซัมปัง ซูเมเนป และโปรโนโรโฆ 
มีอัตราผลผลิตประมาณ 2.5 – 3 ตัน ต่อเฮกตาร์ โดยอำเภอจอมบังนี้ มีบริษัท PT Sedana Panen Sejahtera 
กำลังพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวฟ่าง ประมาณ 50 เฮกตาร์ เพื่อเอาไว้เป็นวัตถุดิบหรือสินค้าอนุพันธ์ข้าวฟ่าง          
ในรูปแบบของน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดง ข้าว และแป้ง และมีโรงงานขนาดเล็กในตำบลอีกด้วย      
โดยปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตน้ำตาลจากข้าวฟ่างได ้

 นายซูวันดีย์ อธิบดีกรมพืชเศรษฐกิจ กล่าวว่า รัฐบาลพยายามส่งเสริมผลิตข้าวฟ่างให้มากข้ึน เพ่ือเป็น
พืชเศรษฐกิจทางเลือก ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตการขาดแคลนอาหารโลก โดยกรมพืชเศรษฐกิจได้
วางเป้าหมายให้เกษตรกรปลูกข้าวฟ่างมากขึ้น เนื่องจากข้าวฟ่างทนต่อวัชพืชและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
อีกทั้งมีต้นทุนต่ำและมีประโยชน์หลายด้าน สามารถนำมาทดแทน ข้าว น้ำตาล และแป้ง และนำไปผลิตเป็น
อาหารสัตว์ได้อีกด้วย 

แหล่งที่มา :  pertanian.go.id ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2565 
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หน่วยงานอาหารแห่งชาติ (NFA) สนับสนุนห้องเย็นสำหรับการเก็บรักษาสินค้าพริกและหอมแดง 

 
 หน่วยงานอาหารแห่งชาติ (NFA) สนับสนุนเทคโนโลยีห้องเย็น (Cold Room) เพื่อยืดอายุสินค้าพริก
และหอมแดง ซึ่งห้องเย็นดังกล่าวต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้ NFA อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยีสำหรับการประหยัดไฟฟ้าผ่านระบบการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ซึ ่งเป็นพลังงานจาก
แสงอาทิตย ์

ขณะนี้ NFA ได้ร่วมกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวพริกและหอมแดงขนาดใหญ่ในจังหวัด  
ชวากลาง โดยพ้ืนที่ปลูกพริกจะทำงานร่วมกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอำเภอเตมันฆง สำหรับพ้ืนที่ปลูกหอมแดงจะ
ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอำเภอเบรเบส เพ่ือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และมีแผน
จะขยายการติดตั้งไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วประเทศ 

แหล่งที่มา :  Republika ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2565 
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กระทรวงเกษตรยืนยันไก่ไข่ใหผ้ลผลิตเพียงพอ สำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคตะวันออกของอินโดนีเซีย 

 
 กระทรวงเกษตร ยืนยันปริมาณไก่ไข่มีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการผลิตไข่ในภูมิภาคตะวันออกของ
อินโดนีเซีย ที่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาสินค้ามีราคาแพงขึ้น ทำให้อาหารสัตว์เพิ่มขึ้นตามตลาดกลาง และ
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไปด้วย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 อธิบดีกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพ
สัตว์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมฟาร์มไก่ไข่บริษัท PT. Cahaya Mario อำเภอซีดรับ จังหวัดซูลาเวสีใต้ ซึ่งเป็น
อำเภอที่ผลิตแม่พันธุ์ไกแ่ละไข่มากท่ีสุดในจังหวัดซูลาเวสีใต ้

จากข้อมูลปริมาณการผลิตไข่ไก่ ในอำเภอซีดรับ จังหวัดซูลาเวสีใต้ อยู่ที่ประมาณ 75,793 ตัน จาก
จำนวนไก่ทั้งหมด 5,227,123 ตัว ในขณะที่ความต้องการไข่ไก่ ในอำเภอดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 70,472 ตัน   
ทำให้มีปริมาณผลผลิตส่วนเกินอยู่ประมาณ 5,321 ตัน และประชากรทั้งหมดในจังหวัดซูลาเวสีใต้มีจำนวน 
9,022,300 คน อัตราบริโภคไข่ไก่ต่อหัวอยู่ที่ 19.40 กิโลกรัมต่อปี ทำให้ความต้องการไข่ไก่ในปี 2565 อยู่ที่
ประมาณ 175,033 ตัน ปัจจุบันจำนวนไก่ไข่ในจังหวัดซูลาเวสีใต้มีจำนวน 12,982,642 ตัว คาดว่าการผลิตไข่
ในปี 2565 จะมีผลผลิตอยู่ที่ 188,248 ตัน ทำให้ปริมาณไขเ่พ่ิมข้ึนประมาณ 13,215 ตัน ซึ่งที่เหลือจะเป็นไข่ไก่
สำรอง (Buffer Stock) ประมาณ 264 ตัน คิดเป็น 2% และสำหรับสินค้าที่ส่งไปจำหน่ายยังเกาะกาลิมันตัน   
นูซาเตงการา มาลูกู และปาปัว ประมาณ 733 ตัน คิดเป็น 5.55% อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามที่จะ
สนับสนุนให้ไข่ไก่ของเกษตรกรสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการบริหารจัดการกันเอง 

แหล่งที่มา :  Republika ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2565 
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เทคโนโลยีการปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์ในเมืองเซอมารัง จังหวัดชวากลาง 

 
 สวน Laguna Greenhouse Semarang (LGS) ของบริษัท Laguna Greenhouse Semarang ได้นำ
เทคโนโลยีการปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปนิกส์มาปรับใช้ในการปลูกเมล่อนบนพ้ืนที่ 1.7 เฮกตาร์ ในหมู่บ้านฆราฮา 
ปัดมา ตำบลเจอรากะห์ เขตตูฆู เมืองเซอมารัง จังหวัดชวากลาง ซึ่งทางสวนมีการควบคุมแบบอัตโนมัติ และ
นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision 
Agriculture) โดยปริมาณน้ำและเวลาในการรดน้ำคำนวนโดยอัตโนมัติจากปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำ การให้ปุ๋ย
คำนวณด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น 

สวน LGS สามารถผลิตเมล่อนที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอ่ืน และมีหลายพันธุ์ โดยเมล่อน Honey White 
มีเปลือกสีขาว รสชาติหวาน เนื้อนุ่ม นอกจากนี้ ยังมเีมล่อน Hamigua ที่มีรสชาติหวาน เนื้อกรอบ โดยมีระดับ
น้ำตาลประมาณมาตรฐาน 16 บริก โดยทางสวน LGS ปลูกเมล่อนจำนวน 24,000 ต้น สามารถเก็บเกี่ยวได้  
ทุกสัปดาห์ ได้รับผลผลิตประมาณ 6-7 ตันต่อครั้ง ซึ่งราคาหน้าสวนอยู่ที่ 35,000-45,000 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม 
(87-113 บาท) ซึ่งผลผลิตจากสวน LGS ได้สนับสนุนอุปทานเมล่อนแก่ตลาดในเมืองใหญ่ เช่น จาการ์ตา สุราบายา 
บาหลี ยอกยาการ์ตา และพื้นที่ใกล้เคียงทั่วจังหวัดชวากลาง โดยคาดว่าในอนาคตจะสามารถส่งออกไปยัง
ต่างประเทศไดอี้กด้วย 

แหล่งที่มา :  Kompas ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2565 
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ไทย-อินโด-มาเล จับมือขับเคลื่อนเมืองยางพารา เพิ่มมูลค่าการส่งออก ม่ันใจราคายางสูงข้ึน

 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที ่28 แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเมืองยางพารา   
3 ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน สร้างมูลค่าการส่งออก เชื่อมั่นส่งผลให้ราคา
ยางพาราสูงขึ้น 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2565 โดยเป็นการประชุมร่วมกันหาแนวทางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ        
3 ประเทศสมาชิก ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและ
การลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการเชื่อมโยงการขนส่ง ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ด้านการผลิตและให้บริการฮาลาล และด้านพลังงาน 

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (Ministry of Industry, Republic of Indonesia: MOI) หน่วยงานระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ 
(Northern Corridor Implementation Authority; NCIA) ประเทศมาเลเซีย และการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย โดยเป็นการเชื่อมโยงเมืองยางพารา (Rubber Cities) ของ 
ทั้ง 3 ประเทศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยางพารา ร่วมกำหนดนโยบายและทิศทาง
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาง พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ์ยาง ความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ยาง การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรในวงการยางพารา ตลอดจนความร่วมมือด้านธุรกิจของทั้ง 3 ประเทศ 

แหล่งที่มา :  yangpalm.com ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2565 
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รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรของกลุ่มประเทศ G20 มีกำหนดการเข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดบาหลี 

 

หลังจากที่มีการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงเกษตรของกลุ ่มประเทศ G20 (Agriculture 
Deputies Meeting : ADM) ณ จังหวัดยอรก์ยาการ์ตา เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 กระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย 
ได้เตรียมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกลุ่มประเทศ G20 (Agriculture Minister’s 
Meeting : AMM) ในฐานะคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group : AWG) ระหว่างวันที่ 
27 – 28 กันยายน 2565 ณ จังหวัดบาหลี เพื ่อหารือประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการเกษตรและอาหารโลก          
ซึ่งอินโดนีเซียจะนำเสนอประเด็นการรักษาเสถียรภาพทั้งผลผลิตและการค้า เพื่อรักษาความมั่นคงทางด้าน
อาหารหลักสำหรับผู้บริโภคท่ัวโลก 

นายกุนโตโร โบฆา อันดรี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเปิดเผยว่า ได้ข้อสรุปสำหรับ
หัวข้อการประชุมที ่จะใช้สำหรับการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในกลุ ่มประเทศ G20          
โดยอินโดนีเซียได้กำหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบด้านอาหารและการเกษตรที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน 
2) การสนับสนุนการค้าทางเกษตรที่เปิดกว้าง ยุติธรรม คาดการณ์ได้ โปร่งใส และการเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึง 
และ 3) การส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร   
ในพ้ืนที่ชนบท และหวังว่าการจัดประชุม AMM จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ หลังจาก
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในช่วงที่ผ่านมาได ้

แหล่งที่มา :  pertanian.go.id ฉบับวันที่ 24 กันยายน 2565 
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True Shallot Seed (TSS) เทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุห์อมแดงในอินโดนีเซีย 

 

 โดยทั่วไปเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในอินโดนีเซียจะใช้หัวหอมแดงเป็นต้นพันธุ์หอมแดงเพื่อการ
เพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป แต่มักประสบปัญหาการเก็บรักษาได้เพียงระยะเวลาอันสั้น ทำให้การเก็บรักษาต้น
พันธุ์มีข้อจำกัดอย่างมาก สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย จึงได้นำเทคโนโลยี 
True Shallot Seed (TSS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแดงเพ่ือนำมาใช้ในการผลิตและ
รักษาพันธุ์หอมแดงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงทัว่ประเทศ ข้อดีของ TSS คือ 1) สามารถเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์
หอมแดงได้มากกว่าสองเท่า เมื่อเทียบกับการใช้หัวเป็นต้นพันธุ์ 2) ปราศจากโรคพืชและไวรัส 3) การขนย้าย  
ที่สะดวกมากข้ึน และ 4) ยืดระยะเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นานถึง 1-2 ปี ยังสามารถงอกได้ ในขณะที่ต้นพันธุ์
หอมแดงรูปแบบหัวสามารถเก็บไว้ในโกดังได้เพียง 4 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้ การปลูกหอมแดงโดยใช้เมล็ดพันธุ์
หอมแดงที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าว ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 2–3 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ ในขณะที่การปลูกโดยใช้หัว 
ต้องใช้ต้นพันธุ์ถึง 1-1.2 ตันต่อเฮกตาร์ ทำให้เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยี TSS เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะเป็น
การเพิ่มประมาณผลผลิตและคุณภาพของหอมแดง ทั้งนี้ การพัฒนาเทคนิคทางการผลิต TSS ดำเนินการ
ได้ผลดีบริเวณระบบนิเวศที่มีความแห้งแล้งและที่ราบสูงหรือที่ดอน (อุณหภูมิ 16-18 องศาเซลเซียส) ซึ่ง
เหมาะสมต่อการเพิ่มการออกดอกของหอมแดง แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเกษตรอ่ืนๆ ที่มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

แหล่งที่มา :  pertanian.go.id ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2565 
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ปริมาณข้าวสำรองในโกดัง BULOG เริ่มน้อยลง เตรียมการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ 

 

 นายบูดี ฉะห์ยันโต หัวหน้าแผนกการค้า หน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมปริมาณและราคาข้าว 
อินโดนีเซีย (BULOG) กล่าวว่า ปริมาณข้าวสำรองในขณะนี้มีปริมาณลดลง เนื่องจากความต้องการของ
ผู้บริโภคทั่วประเทศเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 10,000 ตัน แต่ทางรัฐบาลอินโดนีเซียพยายามที่จะเก็บเกี่ยวข้าว  
ในพื้นที่จังหวัดซูลาเวสีใต้ นูซาเตงการาตะวันตก และมาเราเก คาดว่าปริมาณข้าวสำรองจนถึงปลายปีจะอยู่ที่ 
800,000 ตัน ซ่ึงน่าจะเพียงพอสำหรับการบริโภคในปีนี้ ในขณะเดียวกัน ได้คาดการณ์ปริมาณความต้องการข้าว
ต่อเดือน โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนยากไร้หรือผู้ขาดแคลนอยู่ที่190,000 ตันต่อเดือน ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียจะ
กำหนดปริมาณความต้องการอาหารขั้นต่ำไว้ 3 เดือน จึงคาดว่าปริมาณความต้องการข้าวจะอยู่ที่ 600,000 ตัน  

อย่างไรก็ตาม Bulog พยายามสนับสนุนให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือเพ่ิมปริมาณข้าวสำรอง
ในประเทศ แต่หากรัฐบาลอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวได้ Bulog ก็จะดำเนินการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ
ตามที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบและกฎหมายต่อไป ทั้งนี ้พ้ืนที่ปลูกข้าวในอินโดนีเซียหลายแห่งอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี ่ยนสภาพอากาศของลานีญา (La Nina) ในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม         
ซึ่งรัฐบาลจะพยายามเก็บเก่ียวให้เร็วที่สุด เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

แหล่งที่มา :  nasional.kontan.co.id ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2565 
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กระทรวงเกษตรช่วยฟื้นฟูและขยายระบบชลประทานในหมู่บ้านจีการอเนง 

 

 กระทรวงเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรของหมู่บ้านจิการอเนง ตำบลดารังเดน อำเภอปุรวาการตา 
จังหวัดชวาตะวันตกโดยการฟื้นฟูและขยายระบบชลประทาน ตามแนวถนนยาว 160 เมตร ความสูงประมาณ 
80 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้ ช่วยในการสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตร และเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนในอินโดนีเซีย สามารถลดการเกิดน้ำล้นลงสู่ถนนหรือนาข้าว
ของเกษตรกร โดยคาดว่าระบบชลประทานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบนพื้นที่กว่า 50 เฮกตาร์ 
และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก 

แหล่งที่มา :  jabar.tribunnews.com ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2565 
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ปลาสวยงามของอินโดนีเซียได้รับความนิยมจากตลาดต่างประเทศ 

 
 กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง เชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงปลาสวยงาม
ส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันปลาสวยงามจากอินโดนีเซียได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก ในช่วงปี 2560-2564 ความนิยมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.35 ต่อปี โดยในปี 2560 มูลค่าการ
นำเข้าปลาสวยงามทั่วโลกอยู่ที่ 315.12 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 366.61 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.48 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีการนำเข้าเพียง 299.31 ล้านเหรียญสหรัฐ  

สำหรับการส่งออกปลาสวยงามทั่วโลก ในปี 2564 มูลค่าการส่งออกทั้งหมดประมาณ 399.60 เหรียญสหรัฐ 
โดยประเทศญี่ปุ่นครองตำแหน่งผู้ส่งออกอันดับ 1 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 55.08 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 
13.78 รองลงมาเป็นสิงคโปร์ มูลค่า 40.49 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10.13 และสเปน มูลค่า 35.68 
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8.93 ตามลำดับ สำหรับอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกลำดับที่ 5 ของโลก มูลค่า
ประมาณ 34.55 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.33 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีการ
ส่งออกเพียง 30.76 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เวียดนาม 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน พันธุ์ปลาสวยงามที่ตลาดนิยม ได้แก่ ปลาอะโรวาน่า โบเทีย ปลากัด และปลาทอง 

เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2565 กรมเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ทางทะเล
และประมง ร่วมกับมหาวิทยาลัย IPB Bogor จัดงาน Aquaculture Festival (Aquafest) 2022 ณ ศูนย์ปลาสวยงาม 
อำเภอจิบีนอง เขตปกครองโบกอร จังหวัดชวาตะวันตก เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนผู้ประกอบการผู้เลี้ยงปลา
สวยงามให้มากขึ้น โดยภายงานมีการประกวดปลาสวยงาม การค้าและแลกเปลี่ยนปลาสวยงามระหว่างกัน 
และการเสวนาด้านการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาสวยงาม ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้สามารถนำไปต่อยอด
ในระดับครัวเรือนได้ ซึ่งงานดังกล่าวมีผู ้รักปลาสวยงาม รวมถึงชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็น
จำนวนมาก 

แหล่งที่มา :  kkp.go.id ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2565 
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หน่วยงานกำกับดูแลการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (BPJPH) เดินทางไปสหรัฐอเมริกา 
เพื่อตรวจประเมินหน่วยงานรับรองฮาลาล 

 

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 หน่วยงานกำกับดูแลการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (BPJPH) กระทรวง
กิจการศาสนา อินโดนีเซีย เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เพ่ือไปตรวจสอบและประเมินหน่วยงาน Islamic Food 
and Nutrition Council of America (IFANCA) ในรัฐชิคาโกและรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องการ
ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน BPJPH โดยได้ขอจัดทำข้อตกลง Accreditation And Mutual Recognition 
& Acceptance :MRA ระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ 2 รองจากสาธารณรัฐเกาหลี     
ที่อินโดนีเซียได้เดินทางไปตรวจสอบและประเมิน ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ขอทำความตกลง MRA ระหว่าง
หน่วยงาน BPJPH และหน่วยงาน Korea Muslim Federation (KMF) โดยได้เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

ปัจจุบันหน่วยงาน BPJPH ได้รับคำร้องขอรับการประเมินหน่วยงานฮาลาลในต่างประเทศ จำนวน 97 
หน่วยงาน จาก 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้การตรวจสอบและประเมินผลจะดำเนินการด้วยแบ่งเป็น 2 ทีม โดยทีมที่ 1 
มีหน้าที่ในการประเมินทางเทคนิค และทีมที่ 2 มีหน้าที่ประเมินด้านฮาลาล (Halal Islamic Affairs Expertise) 
ผ่านรูปแบบการสัมภาษณ์ และสำรวจสถานที่จริง 

 นายมูฮัมหมัด อากิล อิรฮาม ผู้อำนวยการหน่วยงานกำกับดูแลการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (BPJPH) 
กล่าวแสดงความชื่นชมต่อหน่วยงาน IFANCA สหรัฐอเมริกา ที่พยายามยื่นคำร้องขอรับการรับรองหน่วย
รับรองฮาลาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อการขยายระบบฮาลาลสู่ความเป็นสากล การทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการค้าระหว่างกัน และหาก IFANCA ได้รับการรับรองจาก BPJPH แล้ว จะทำ
ให้การส่งออกสินค้ามายังอินโดนีเซียไม่ยุ่งยากและราบรื่นมากขึ้น 

แหล่งที่มา : halal.go.id ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2565 
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